

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Tích Hiếu – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Trưởng đoàn kiểm tra tình hình chấp hành Luật Thuế và Luật Đất đai tại Công ty TNHH Đá Hoa Cương

Ngày 07/6/2016, đ/c Phạm Tích Hiếu – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Trưởng đoàn kiểm tra tình hình chấp hành Luật Thuế và Luật Đất đai cùng với các thành viên là lãnh đạo và chuyên viên các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Công an, Chi cục Thuế huyện đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Thanh Hà – Giám đốc Công ty TNHH Đá Hoa Cương.

Sau khi nghe Giám đốc Công ty ông Nguyễn Thanh Hà báo cáo tình hình hoạt động của Công ty trong thời gian qua và những khó khăn như: việc kinh doanh không thuận lợi, thực hiện trả nợ tín dụng...; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, đ/c Phạm Tích Hiếu – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

Ghi nhận những kết quả trong xuất kinh doanh của Công ty TNHH Đá Hoa Cương trong thời gian qua; đồng thời, chia sẻ với những khó khăn của Công ty dẫn đến việc thực hiện các nghĩa vụ về thuế chậm, đến nay Công ty còn nợ thuế ngoài quốc doanh 3.285 triệu đồng, tiền thuê đất 1.244 triệu đồng. Do đó, đề nghị Công ty cần phải có giải pháp kinh doanh hiệu quả và xây dựng phương án trả nợ dần hàng tháng các khoản nợ tiền thuế và tiền thuê đất, ít nhất 50 triệu đồng/tháng (không kể trường hợp Công ty phải xuất hóa đơn thì trả ít nhất 10% nợ thuế và 10% tiền xuất lô hàng theo quy định).

Giao Chi cục Thuế huyện tập trung kiểm tra, theo dõi việc thực hiện trả nợ thuế của Công ty và hàng tháng tổng hợp báo cáo cho UBND huyện theo dõi để chỉ đạo thực hiện. Nếu Công ty không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định, giao Chi cục Thuế huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành xử lý (nếu vượt thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND huyện xử lý) theo quy định.

UBND huyện thông báo để Thủ trưởng các ngành có liên quan của huyện và Giám đốc Công ty TNHH Đá Hoa Cương biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT và các PCT, UBND huyện (Đ/c Hiếu);
- Thành viên Đoàn Kiểm tra;
- Công ty TNHH Đá Hoa Cương ;
- LĐVP, CVVP (K₁);
- Lưu: VT.



Tô Minh Chánh